
 

 

Fundur framkvæmdastjórnar  
Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins 

 
Númer fundar: 1029 

Dagsetning: 28. maí klukkan 8:30 

Staðsetning fundar: Álfabakka 16, Reykjavík. 

 

Fundinn sátu: Anna Sigríður Vernharðsdóttir (ASV), Guðlaug Unnur Þorsteinsdóttir (GUÞ), Helgi 
Þorsteinsson (HÞ), Nanna Sigríður Kristinsdóttir (NSK), Sigríður Dóra Magnúsdóttir (SDM), Svava 
Kristín Þorkelsdóttir (SKÞ) og Brjánn Jónasson (BJ) í gegnum fjarfundarbúnað, sem ritaði 
fundargerð.   

Gestir fundarins: Margrét Héðinsdóttir, fagstjóri hjúkrunar á Upplýsingamiðstöð HH, sat fundinn 
undir lið 4. Karl Á. Hjartarson, verkefnastjóri eigna- og innkaupa, Guðmundur Marínó Ingvarsson, 
deildarstjóri deildar rafrænnar þjónustu, og Ólafur Þór Magnússon kerfisstjóri sátu fundinn undir lið 
10. 

 

 

Efni fundarins 

1. Fundargerðir síðustu funda 

Fundargerðir framkvæmdastjórnar HH frá 23. apríl 2024, 30. apríl 2024, 7. maí 2024, 14. maí 
og 21. maí 2024 voru samþykktar samhljóða. 

2. Fundir á næstunni 

Farið var yfir fundi framkvæmdastjórnar í vikunni. 

3. Starfsmannamál 

Umræður um ýmis starfsmannamál og innra eftirlit fjármálasviðs með skráningum í 
vinnustund.  

4. Upplýsingamiðstöð 

Margrét Héðinsdóttir, fagstjóri hjúkrunar á Upplýsingamiðstöð HH, kom á fundinn til að ræða 
beiðni Læknavaktarinnar um að Upplýsingamiðstöðin forflokki fyrir vaktina. Málið verður rætt 
áfram með fulltrúum heilbrigðisráðuneytisins. Einnig var rætt um verkefni miðstöðvarinnar 
almennt og fjármögnun hennar.  

5. Landsliðsverkefni 

Umræðu frestað. 

6. Viðburðir starfsmannafélags 

Umræðu frestað til næsta fundar. 

7. Gæðamál 

Umræðu frestað til næsta fundar. 

 



 

 

8. Skólaheilsugæsla í framhaldsskólum 

Rætt var um tveggja ára tilraunaverkefni um þjónustu hjúkrunarfræðinga í framhaldsskólum. 
Ræða þarf við heilbrigðisráðuneytið um framhald verkefnisins. 

9. Ársfundur HH 

Umræður um hvernig til tókst með ársfundinn. Fundurinn gekk vel en framkvæmdastjórn fór 
yfir hvað má gera öðruvísi næst. 

10. Öryggismál 

Karl Á. Hjartarson, verkefnastjóri eigna- og innkaupa, Guðmundur Marínó Ingvarsson, 
deildarstjóri deildar rafrænnar þjónustu, og Ólafur Þór Magnússon kerfisstjóri komu á fundinn 
til að ræða öryggismál á skrifstofu HH í kjölfars innbrots.   

 

 

Önnur mál 

11. Flutningur heilsugæslustöðva 

SDM upplýsti að hún hafi heimsótt heilsugæslustöðvar í Grafarvogi og Garðabæ sem voru 
teknar aftur í notkun eftir viðgerðir og viðhald. Mikil ánægja sé með aðstöðuna og bjart 
framundan hjá stöðvunum. 

12. Erindi frá Vísindanefnd HH 

Rætt um erindi frá Vísindanefnd HH til framkvæmdastjórnar vegna rannsóknar sem var 
hafnað um leyfi.  

 

Aðgerðir og verkefni 

▪ Ræða þarf áfram við heilbrigðisráðuneytið um mögulegt samstarf Upplýsingamiðstöðvar 
HH og Læknavaktarinnar, sjá lið 4. 
Ábyrgð: SDM 

▪ Ræða þarf um framhald tilraunaverkefnis um hjúkrunarfræðinga í framhaldsskólum við 
heilbrigðisráðuneytið, sjá lið 7. 
Ábyrgð: SDM 

▪ Vinna þarf áfram að gæðamálum hjá HH, sjá lið 9. 
Ábyrgð: SDM, ASV, NSK 

▪ Yfirþarfa þarf öryggismál á skrifstofu HH í Álfabakka, sjá lið 10. 
Ábyrgð: HÞ 

 

  

Fleira ekki gert, fundi slitið klukkan 11:50 


